
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
สมัยสามัญ ที ่ ๒  ครั้ง  ๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ   ห้องประชุมเทศบาลบ้านถ่อน 
******************************* 

รายช่ือผู้มาประชุม 
      1. นายอรรถชัย โคตรชมภู  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
      2. นางพยอม โคตรชมภู  รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
      3. นางยุวร ี  โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      4. นางฐิติพร อรรคะ            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      5. นางรัชนีชล   โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      6. นางสาวธนพร โพธิชัยศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      7. นางวาสนา  นามขยัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      8. นายอรัญ  นิสสัยพราหมณ์             สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  1 
      9. นายบัญญพนธ์   โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      10. นายวรีะพงษ์  คำวงศา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      11. นางสมสุข  โคตรชมภู  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      12. นายชัยชนะ   โคตรชมภู                    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน  เขต  2 
      13. นายราชัน   ทองชมภู                 เลขานุการสภา  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม                              -ไม่มี- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
      1. นายสงกรานต์   สาริกา    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      ๒. นายสง่า            คำพันธุ์   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      3. นายสมเกียรติ     โคตรชมภู  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ่อน 
      4. นายเกรียงศักดิ์   ทองจำปา  เลขานุการนายกฯ 
      5. นายไพบูลย์        ห้วยทราย  ผอ.กองช่าง 
      6. นางสาวดารุณี     อรรคคะ    ผอ.กองการศึกษาฯ 
      7. นางสาวแสงมณี พลเนตร   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      8. นายทองใบ        โคตรชมภู  ที่ปรึกษานายกฯ 
      9. นายสายันต์ มลาไวย์   นักจัดการงานทั่วไป 
      10.นางสาวจรรยาพร   ราชไมตรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
      11. นายสุรพล  โคตรชมภู                          ผอ.กองสวัสดิการ 
      12. นางธิดารัตน์  คินาพิษ   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
      13. นางสาวสมใจ  สาเสีย่น   นักวิชาการสาธารณสุข 
      14. นางศศิวิมล  ศิริมณี   ผอ.กองคลัง 
 



-๒- 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายราชัน  ทองชมภู รองปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาฯ)   เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ  
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน ผอ.กอง พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  บัดนี้ได้ถึงเวลานัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ 
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕ แล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตามมาตรา ๒๗ แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และข้อ ๒๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๔  ปรากฏว่ามีสมาชิกได้มาลงชื่อครบ
องค์ประชุม คือไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่งของสมาชิกเท่าที ่มีอยู ่  จึงขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ ได้จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป ครับ 

นายอรรถชัย  โคตรชมภู  (ประธานสภาเทศบาล)   สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล   
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๕  ปรากฏว่ามีสมาชิกมาครบ
องค์ประชุม กระผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู (ประธานสภาเทศบาล) ประธานฯมีเรื่องแจ้งให้ทราบ คือ  

การประชุมครั้งต่อไปเป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๒  ครั้งที่ ๓ นะครับ ในวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕  ท่านนายกฯ มีอะไรแจ้งในที่ประชุมไหมครับ 

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี) สวัสดีครับ ท่านประธานฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในโครงการบริหารจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัด
ทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับอำเภอ  ในวันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ณ โรงเรียนถ่อนวิทยา ที่ผ่านมา  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู  (ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปก็คงเป็นระเบียบวาระที่ ๒ เกี่ยวกับเรื่องรับรองรายงาน

การประชุมครั้งที่แล้ว คือ รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ขอมอบให้เลขานุการสภาได้ชี้แจงครับ 

นายราชัน  ทองชมภู(เลขานุการสภาฯ)  ตามท่ีได้แจกเอกสารให้ที่ประชุมได้ตรวจพิจารณาความถูกต้อง เพราะ
ฝ่ายกิจการสภาฯ  โดยเลขานุการสภาฯ  ได้นำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
บ้านถ่อน เผยแพร่ในเว็บไซด์ของเทศบาล www.banthon.go.th/ ให้ที่ประชุมพิจารณา  
หากมีข้อบกพร่องหรือแก้ไขขอให้โปรดแจ้งเลขานุการสภาฯหรือหากตรวจสอบพบข้อ
แก้ไขก็สามารถแจ้งในภายหลัง 

http://www.banthon.go.th/


ที่ประชุมสภา              มีมติ  ๑๑  เสียง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   (ประธานฯงดออกเสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
นายอรรถชัย  โคตรชมภู   (ประธานสภาเทศบาล)   ขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ  

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  ไม่ม่สมาชิกสภายื่นกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล) ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๔   

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕        เรื่องท่ีเสนอพิจารณา  
   ๕.๑ กองคลังขออน ุม ัต ิ เปล ี ่ยนแปลงคำช ี ้แจงงบประมาณรายจ ่ายประจำปี  

(รายละเอียดตามเอกสารที่แจก) เชิญท่านนายกฯ 

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ผอ.กองคลัง  ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

นางศศิวิมล  ศิริมณี (ผอ.กองคลัง) สวัสดีคะ ท่านประธานฯ นายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยกองคลังจะ
ขออนุมัติในการแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ รายการ
ครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ทั้งสองรายการได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ของสำนักงบประมาณและตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นั้น เนื่องจาก
สำนักงบประมาณได้กำหนดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค ได้กำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานรัฐนำไป
จัดหาครุภัณฑ์ ดังนั้น้เพื่อให้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กองคลังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณต่อสภา รายละเอียดตามเอกสาร  

นางพยอม  โคตรชมภู  (รองประธานสภาฯ)  งบประมาณเหมือนเดิม แก้ไขเฉพาะรายละเอียดคำชี้แจงหรือ 
สเปคครุภัณฑ์ใช่ไหมค่ะ และทำไมต้องแก้ไข  

นางศศิวิมล  ศิริมณี (ผอ.กองคลัง) ค่ะ แก้ไขเป็นเกณฑ์ปัจจุบัน ตามระเบียบ กฎหมาย  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล)  เรื่องของการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ของกองคลังมีท่านใดมีข้อคิดเห็นไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยนะครับ  

ที่ประชุมสภา              มีมติ  ๑๑  เสียง อนุมัติในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
         ของกองคลัง   (ประธานฯงดออกเสียง) 



ระเบียบวาระที่ ๖                เรื่องอ่ืน ๆ  

นายอรรถชัย  โคตรชมภู(ประธานสภาเทศบาล)  ต่อไปเป็นระเบียบที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
   มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอ่ืนๆ บ้างไหมเชิญครับ 
  

 

นางพยอม  โคตรชมภู  (รองประธานสภาฯ)  เรียนสอบถามท่านนายกงบประมาณในการรื้อถอน ขุดลอกคลอง 
รางระบายน้ำเสียเสียหมู่ที่ ๕ และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสียในปีนี้ตามเทศ
บัญญัติได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนจากปัญหาการอุดตันส่งกลิ่นเหม็น
โดยเฉพาะบริเวณหมู่ท่ี ๕ บ้านถ่อนเหนือ  
 

นางศศิวิมล  ศิริมณี (ผอ.กองคลัง) ขออนุญาตชี้แจง โครงการในเทศบัญญัติปีนี้เรากำลังเตรียมเอกสาร 
ในการจัดซื ้อจัดจ้าง โครงการรางระบายน้ำเสีย คสล.ม.๒ ,ม๕ ปรับปรุงศูนย์เด็ก
เทศบาล และจัดหาหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ด้วยกองคลังจะขออนุมัติในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ ทั้งสองรายการได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามบัญชีมเครื่องพ่นหมอกควัน  

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ในส่วนของรางระบายน้ำที่อุดตันผมจะให้เจ้าหน้าที่กองช่าง  
งานป้องกัน ช่วยกันขุดลอกตะกอน เศษวัชพืช หิน ดินทราย ออกโดยจะเริ่มจาก ม.๕ 
ก่อน  

นางพยอม  โคตรชมภู  (รองประธานสภาฯ)  โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ถนน คสล.ม.๕และ๖ จะได้ดำเนิน 
การเมื่อไร  

นางศศิวิมล  ศิริมณี (ผอ.กองคลัง) ดำเนินการทำสัญญาจ้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างกำลังจะแจ้งลงงานโครงการ 

นางยุวรี  โคตรชมภู (สท.เขต ๑) การสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 
จะให้ส่งช่วงไหนคะ 

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ในช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลจากสมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และในส่วน  
ของประชาคมหมู่บ้านในปีนี้เทษบาลไม่ออกประชาคม จึงเก็บเอกสารแบบสอบถามภึง
ปัญหาความต้องการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำทบทวนแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบและข้ันการจัดทำแผนฯ   

นางธนพร  โพธิชัยศรี  (สท.เขต 1)  สวัสดีคะ ท่านประธานฯ นายกฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันสอบถาม
เรื่องการจัดซื้อถังขยะเพ่ิมก่ีถัง และในการจัดสรรให้กับชุมชนอย่างไร   

นายสงกรานต์  สาริกา (นายกเทศมนตรี)  ในปีนี้เราตั้งงบประมาณไว้น้อยมากในการจัดซื้อถังขยะ จึงทำให้จัด 
สรรให้ชุมชนไม่ทั่วถึง อาจจะได้หมู่ละ ๕-๖ ถัง ส่วนการนำไปแจกนั้นผมจะให้เจ้าที่
เก็บขยะออกไปสำรวจว่าส่วนไหนตรงไหนที่ถังขยะไม่เพียงพอ และอีเรื ่องที ่ผม
อยากจะสอบถามถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ร้องเรียน ร้องขอให้ย้ายเสา
ไฟฟ้าโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ออกจากพื้นที่ส่วนตัวของผู้ถือกรรมสิทธิ์ใหม่ ซึ่ง
ไม่ยอมให้ทางเทศบาลเข้าไปตัดต้นไม้ที่พาดสายไฟเกิดไฟฟ้าลัดวงจรไม่สามารถสูบน้ำ



ได้ ยิ่งใกล้จะหมดฤดูฝนปัญหาน่าจะตามมาคือส่วนของน้ำเพื่อการเกษตร น้ำดิบผลิต
ประปาหมู่ที่ ๔ และโรงเรียนถ่อนวิทยา  
 

นายราชัน  ทองชมภู  (รองปลัดฯ)  ในประเด็นปัญหาเรื่องก็นี้ก็มีมานานแล้วนะครับ ตั้งแต่เราได้รับการถ่ายโอน 
จากชลประทาน เรื่องการใช้สิทธิตามหลักกฎหมายของภาวะจำยอมตามอายุความ คือ
เจ้าของที่ได้ให้ใช้ประโยชน์โดยเปิดเผยเป็นเวลานานต่อกันเรื่อยมา แต่เพื่อความเป็น
ธรรมให้กับผู้ร้องและการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล
ก็ควรจะจัดสรรงบประมาณในการย ้ายเสาไฟฟ้าออกจากที ่ เด ิม เพราะทาง
สาธารณประโยชน์บริเวณลงหนองหัวช้างเราก็ได้ก่อสร้างแล้วประกอบกับมีพื้นที่คนัคู
รอบหนองแล้ว  ซึ่งในช่วงนี้เรากำลังดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ 
 

นายอรรถชัย  โคตรชมภู   (ประธานสภาเทศบาล)   ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง  
หากไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามต่อที่ประชุมแห่งนี้แล้ว  กระผมขอขอบคุณทุกๆ
ท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการ
ประชุมในครั้งต่อไปจะแจ้งการกำหนดวันให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง  และขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน สมัยสามัญท่ี ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บัดนี้ 
 
 

เลิกประชุม                 เวลา  12.30 น. 
 
    (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาเทศบาล 
      (นายราชัน  ทองชมภู) 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ 
      (นางสมสุข  โคตรชมภู) 

(ลงชื่อ)    เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางวาสนา  นามขยัน)  

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวธนพร  โพธิชยัศรี)  

 (ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบัญญพนธ์   โคตรชมภู)   

(ลงชื่อ)   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นางรัชนีชล  โคตรชมภู)   



สภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจำป ี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ ........ ครั้งที่ .............
ในวันที่..................................................................................................................... ............... 

 (ลงชื่อ)      ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านถ่อน 
    (นายอรรถชัย  โคตรชมภู)                     


